



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 16 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

1. ธกส.โอนลอตสุดท้าย
2. รายงาน: วิถีชีวิตคนกับลิงกังขึ้นมะพร้าว ในสายตาฝรั่งนักล่าอาณานิคม
3. ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวด 3 วันแรก
4. วิถีชีวิตคนกับลิงกังขึ้นมะพร้าว...ในสายตาฝรั่งนักล่าอาณานิคม
5. คอลัมน์: ไทยวันนี้: ถอดบทเรียนความสำเร็จการกระจายผลไม้ปี 63 ภาคตะวันออก...
6. ภาพข่าว: ตรวจราชการ
7. เล็งปลดล็อกพืชสมุนไพร13ชนิด
8. ปิดจ๊อบ'ฟาร์มตัวอย่าง'เฟส1 ช่วย1.1พันคน มีงานทำ-มีรายได้
9. คอลัมน์: ตรีศูล
10. ธ.ก.ส. เดินหน้าเศรษฐกิจสีเขียว

สื่อ

แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
mcot.net
news1live.com
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชน
เดลินิวส์
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ธกส.โอนลอตสุดท้าย

วันหยุดสัปดาห์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 14324 หน้า : 1(ขวา), 11

ธกส.โอนลอตสุดท้าย

เงินเยียวยาเกษตรกร ปชช.ลงทะเบียนคิกคัก จง‘เราเที่ยวด้วยกัน’

ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ลอตสุดท้าย เป็นวันแรกเกือบ
1 ล้านราย เป้าหมาย โอนต่อเนื่อง
8 วันรวด ขณะที่คนไทยแหล่งทะเบียน

▶ ต่อ : เยียวยา -หน้า 11

เยียวยา

รับสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” วันแรกก็ถือ
ยอดรวมกว่า 1.5 ล้านราย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายเกษปณ์
เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิดเผยว่า วันนี้ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยา
งวด 3 ของเดือนกรกฎาคม 5,000 บาท ให้
เกษตรกร 999,980 ราย ซึ่งวางเป้าหมาย
วันละประมาณ 1 ล้านราย ต่อเนื่องจนถึง
วันที่ 22 กรกฎาคม ในระหว่างนี้จะทยอย
โอนเงินงวด 1 และ 2 แก่เกษตรกรที่แจ้ง
เลขบัญชีธนาคารเข้ามาใหม่ และผ่านการ
พิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้ครบถ้วน

นายเกษปณ์กล่าวว่า ขณะนี้มี
รายชื่อเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ
สถานะทางทะเบียนราษฎรก่อนโอนเงิน
งวดเดือนมิถุนายน จำนวน 20,233 ราย
และงวดเดือนกรกฎาคม จำนวน 6,734 ราย
ส่วนที่ตรวจสอบสถานะแล้วและอยู่
ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของ
เลขบัญชี จำนวน 41,217 ราย ส่วนที่ยัง
ไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกษตรกร
ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี จำนวน 141,431 ราย

ซึ่งธ.ก.ส.ขอให้แจ้งผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจ
แปลงของเกษตรกรที่ได้รับการผ่อนปรน
การเพาะปลูกเพื่อรอฝน โดยขณะนี้ดำเนินการ
ครบแล้ว มีประมาณ 120,000 ราย กำลัง
รวบรวมรายชื่อ เพื่อส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) ส่งให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเรา
ไม่ทิ้งกันและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ
จากนั้นจะส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.โอนเงินให้
เร็วที่สุด 3 งวด ในคราวเดียวรวม 15,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้

เป็นวันแรกที่เปิดลงทะเบียน “เราเที่ยว
ด้วยกัน” ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตามมติ กรม. ที่อนุมัติ
งบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2563
จากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่มาจากการ
รวมโครงการ เราไปเที่ยวกัน และ
เที่ยวบ้านสุข เข้าด้วยกัน

โดยโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
นอกจากจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าที่พัก,
ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน, ส่วนลดค่าอาหาร
และส่วนลดค่าบริการเข้าชมที่เที่ยวดังกล่าว
แล้ว ยังจะได้รับเงินเที่ยว E-Voucher สูงสุด
3,000 บาท (ต่อการเข้าพักโรงแรม 5 คืน)
ด้วย ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเว็บไซต์ยังสามารถ

เข้าใช้งานได้ปกติ สำหรับบางรายอาจจะมีการ
จัดส่ง OTP ล่าช้าบ้าง แต่เมื่อคลิกใหม่
ก็สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ขณะที่
จำนวนสิทธิคงเหลือหน้าเว็บไซต์นั้นยัง
ระบุว่า สิทธิที่พักเหลือ 5 ล้านสิทธิ และ
สิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 2 ล้านสิทธิ เช่น
เดิมตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียน

ทางด้าน ลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ
สำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับการลง
ทะเบียนมาตรการเที่ยวบ้านสุขในแพ็คเกจ
เราเที่ยวด้วยกัน ที่เปิดให้ประชาชน
ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เริ่ม
วันที่ 15 กรกฎาคม) เป็นวันแรก โดย
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้เข้ามาลงทะเบียนจำนวน
มากจนถึงเวลา 11.30 น. ที่ผ่านมานั้น
มีผู้ลงทะเบียนกว่า 1.5 ล้านคน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
หัวข้อข่าว : รายงาน: วิถีชีวิตคนกับลิงกังขึ้นมะพร้าว ในสายตาฝรั่งนักล้าอาณานิคม

วันหยุดที่สิบสี่ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 3215 หน้า : 11(ล่าง)

วิถีชีวิตคนกับลิงกังขึ้นมะพร้าว ในสายตาฝรั่งนักล้าอาณานิคม



รายงาน

กลายเป็นปัญหาระดับโลก เมื่อ “พีตา” (People for the Ethical Treatment of Animals PETA) องค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ระดับนานาชาติ ถือเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลต่อโลกค่อนข้างสูง ได้เผยแพร่รายงานข่าว **Monkeys Chained, Abused for Coconut Milk** ระบุว่า การใช้แรงงานลิงกังที่จับมาจากป่าธรรมชาติเพื่อเก็บมะพร้าวในประเทศไทย มีลักษณะเป็นการทารุณกรรมสัตว์ จนนำไปสู่การที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศอังกฤษ และยุโรปหยุดขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว เช่น กะทิ แป้ง น้ำมัน ยี่หื้อดองของไทย จนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกับกันรื้อนต้องหาข้อมูลเหตุผลออกมาชี้แจงกันพัลวัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชาวสวนและผู้ประกอบการผลผลิตจากมะพร้าวในประเทศไทย

กรณีนี้ถือกล่าวหาดังกล่าว หากหน่วยงานภาครัฐไม่มีมาตรการสร้างความเข้าใจต่อชาวโลก ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวสวน และอาชีพคนเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวอย่างแน่นอน

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกสวนมะพร้าวรวมทั้งสิ้น 847,881 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 777,339 ไร่ รวมผลผลิต 806,026 ตัน/ปี ปลูกมากที่สุดทางภาคใต้ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปยัง 14 จังหวัดภาคใต้ พื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณกว่า 4 แสน ไร่ อันดับ 2 จ.สุราษฎร์ธานี 1.6 แสนไร่ และอันดับ 3 คือ จ.ชุมพร 1.1 แสนไร่ รวมมูลค่าผลผลิตปีละมากกว่า 1 พันล้านบาท ปัจจุบันแนวโน้มจะมีปริมาณพื้นที่เพาะปลูกลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากชาวสวนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน

นายเสน่ห์ คงสุวรรณ ประธานชมรมผู้เลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าว จ.ชุมพร มองถึงกรณีนี้ดังกล่าวว่า ในแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์บนโลกใบนี้มีความแตกต่างกัน ทางตะวันออกกลางเป็นทะเลทรายใช้แรงงานอูฐเพราะมีความอดทนสูง ทางยุโรปหลายเมืองหนาวมีหิมะก็จะเลี้ยงสัตว์ไว้ล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นยานพาหนะเพื่อการขนส่งตามสภาพพื้นที่ สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการเลี้ยงสัตว์ไว้ทำการเกษตร แต่แต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคย่อมมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขาตัวเอง

ลุงเสน่ห์ ในวัยกว่า 60 ปี กล่าวว่า ตนเมื่อชีพใช้ลิงกังรับจ้างขึ้นมะพร้าวสืบทอดต่อมาจากรุ่นพ่อและปู่ตายาย รักลิงกังเหมือนลูก ก่อนที่จะให้ขึ้นมะพร้าวมีการฝึกฝนด้วยตนเองอย่างดี บางคนที่พาไปฝึกหัดในโรงเรียน



สอนลิงกังขึ้นมะพร้าวเปรียบเสมือนเข้าเรียนวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษา จนมีความชำนาญจบหลักสูตรออกมาทำงานรับจ้างได้เลย ลิงกังทุกตัวที่ผ่านการฝึกสอนจะรู้หน้าที่ตัวเองเมื่อพาเข้าสวนมะพร้าวก็จะทำหน้าที่วิ่งขึ้นไปบนลูกมะพร้าวและจะรู้ตัวว่าทะเลาะไหนเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่ ที่เก็บผลได้แล้ว ระหว่างอยู่บนต้นมะพร้าวก็สื่อสารกันด้วยภาษาที่รู้กันระหว่างคนและลิงกัง ไม่มีการบังคับขู่ตบแต่อย่างใด คนไม่เคยเลี้ยงลิงกังจะไม่รู้หรืออกว่าเป็นอย่างไร

“ลิงกังทุกตัวเป็นสัตว์คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 ใครเลี้ยงไว้ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ที่มีเลี้ยงประกอบอาชีพอยู่ทุกวันนี้เป็นลิงกังที่ได้ไปขึ้นทะเบียนและฝังไมโครชิปไว้กับทางราชการแล้ว เพราะพวกเราเลี้ยงมาก่อนที่จะมีกฎหมายประกาศบังคับใช้ ไม่ใช่ลูกลิงกังที่จับมาในป่าธรรมชาติตามที่ฝรั่งคิดและเข้าใจไปเอง” ลุงเสน่ห์ กล่าว

ลุงเสน่ห์ บอกด้วยว่า การขึ้นทะเบียนมีลิงกังไว้ในความครอบครองก่อนจะเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายนั้น ยังมีกฎระเบียบเงื่อนไขในการครอบครองลิงกังไว้เลี้ยงอีกหลายประการ เช่น ต้องมีคอกหรือโรงเรือนให้ลิงกังอยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ ห้ามเคลื่อนย้ายลิงกังในช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสุ่มตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นไปได้ที่ผู้เลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวจะหาจุดเกรงกลัวสัตว์ตามที่ฝรั่งกล่าวหา

สำหรับ จ.ชุมพร มีโรงเรียนสอนลิงกังอาชีพอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.สวี อ.หลังสวน ไม่เกิน 10 แห่ง ซึ่งไม่รวมสถานที่ฝึกลิงกังเพื่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตนั้นวิถีชีวิตคนกับลิงกังขึ้นมะพร้าวก็จะหมดไปเองเพราะทุกวันนี้สวนมะพร้าวที่ปลูกดั้งเดิมเหลือน้อยมากแล้ว ขณะที่ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์กรรมพืชทำให้ต้นมะพร้าวมีขนาดต่ำและเตี้ยมากสามารถใช้งานมานานหลายปีและเครื่องจักรทำงานแทนลิงกังได้

ลุงเสน่ห์ เล่าย้อนอดีตถึงอาชีพใช้ลิงกังขึ้นมะพร้าว ว่าตลอดกว่า 20 ปี ตนกับลิงกังใช้ชีวิตมีความรักความผูกพันกันมากกว่าลูกเสียอีก เวลาลิงกังตรงเวทไปขึ้นมะพร้าวตามสวนต่างๆ วันละ 100-300 ลูก ค่าจ้างลูกละ 1.50 บาท ทำงานเช้า-บ่าย ก็กลับบ้านพักผ่อนทั้งคนทั้งลิงกัง เลี้ยงดูให้กินอยู่อย่างดี หลังตกเป็นชาวฝรั่งกล่าวหาใช้ลิงกังขึ้นมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ มีนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศสนใจมาศึกษาเยี่ยมชมคนกับลิงกังขึ้นมะพร้าวจำนวนมาก ทุกคนก็เข้าใจดีว่าเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนและสัตว์ที่มีความเป็นอยู่ผูกพันกันมานานแต่โบราณ “ตอนนี้เจ้าของสวนมะพร้าวยังว่าจ้างไปขึ้นมะพร้าว



ตามปกติ พ่อค้าก็ยังรับซื้อเหมือนเดิม ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด แต่ก็อยากให้นายงานรัฐเร่งทำความเข้าใจกับต่างชาติให้มากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าของลิงกังกับชาวสวนมะพร้าวออกมาชี้แจงฝ่ายเดียว” ประธานชมรมผู้เลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าว จ.ชุมพร กล่าว

ขณะที่ นายพรชัย สิทธิเกษตร เจ้าหน้าที่งานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าสายตรวจคุ้มครองสัตว์ป่าประจำ จ.ชุมพร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า หลังจากรอการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทสัตว์ป่าสงวนคุ้มครอง เมื่อปี 2546 ให้ลิงกังเป็นสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พร้อมกับประกาศให้ผู้เลี้ยงลิงกังไว้ในความครอบครองอยู่ก่อนแล้วมาแจ้งขึ้นทะเบียนการครอบครองสัตว์ป่าตามกฎหมายบังคับใช้ดังกล่าวภายใน 180 วัน โดยลิงกังที่เจ้าของนำมาขึ้นทะเบียนแต่ละตัวจะมีการฝังไมโครชิปเลขประจำตัวเพื่อการตรวจสอบหากมีการนำสัตว์ป่ามาสวมสิทธิ์

“จังหวัดชุมพรมีชาวบ้านขึ้นทะเบียนการครอบครองลิงกังก่อนที่กฎหมายจะประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ประมาณ 3 พันตัว รวมทั้งลูกลิงกังเกิดใหม่จากพ่อแม่พันธุ์ด้วย มีการออกตรวจสอบผู้ที่ขึ้นทะเบียนลิงกังอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีการขับไล่จากป่ามาเลี้ยงให้ขึ้นมะพร้าวอย่างแน่นอน คนเลี้ยงลิงกังจะมีความรักความผูกพันเหมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันอยู่แล้ว แต่อาจจะมึนบ้างกับเจ้าของคนเลี้ยงลิงกังที่จิตใจไม่โหดุสติลิงกังบ้าง แต่ก็ถือว่าน้อยมาก ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการอาชีพจะเลี้ยงดู



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : รายงาน: วิถีชีวิตคนกับลิงกังขึ้นมะพร้าว ในสายตาฝรั่งนักล่าอาณานิคม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3215 หน้า : 11(ล่าง)

ปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเป็นธรรมอยู่แล้ว จึงใช้เป็นการทรมานกรรมสัตว์ตามที่ฝรั่งต่างชาติกล่าวหาได้อย่างไร" นายพรชัย กล่าว

ทั้งนี้ หากมองย้อนไปในอดีตประเทศที่เจริญแล้วอย่างอังกฤษและหลายประเทศในยุโรปได้สร้างปัญหาไปทั่วโลกทั้งการใช้กำลังอาวุธที่เหนือกว่าล่าอาณานิคมยึดประเทศที่อ่อนแอกว่าเป็นเมืองขึ้นเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ ภายใต้อาณานิคมเหล่านั้นใช้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือกดขี่ต่อรองเอาผลประโยชน์กับประเทศเล็กๆ มาโดยตลอด อดีตเป็นอย่างไร ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนวิธีการเท่านั้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ mcot.net

หัวข้อข่าว : ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวด 3 วันแรก

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

สำนักข่าวไทย THAI NEWS AGENCY

การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา อาชญากรรม ทวีป ภูมิภาค โลก Lifestyle เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ พระราชสำนัก

ดูข่าวย้อนหลัง - English News ภาษาข่าว - ข้อคิด ข้อดี อีวีอาร์



This video file cannot be played (Error Code: 102630)

Discover and Improve your marketing campaign

ppn MORE INFORMATION ▶ Click

ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวด 3 วันแรก

เศรษฐกิจ 15 ก.ค. 2020 13:20:02



ppn Click Discover and Improve your marketing campaign

กรุงเทพฯ 15 ก.ค. - เกษตรกรเฮ! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยางวด 3 วันแรกเกือบ 1 ล้านราย ดังเป้าโอนต่อเนื่อง 8 วัน กว่า 7 ล้านราย ด้านกระทรวงเกษตรฯ เร่งรวบรวมรายชื่อเกษตรกรกลุ่ม 3 เดือนเฉพาะปลูกรอฝน ซึ่งขณะนี้ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบไม่ให้เกิดสิทธิ์อื่นตามมาตราการรัฐ

นายเกษปต์ เงินรอง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่ วันนี้ (15 ก.ค.) ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยางวด 3 ของเดือนกรกฎาคม 5,000 บาท ให้เกษตรกร 999,980 ราย ซึ่งวางเป้าหมายวันละประมาณ 1 ล้านราย ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งระหว่างนี้จะทยอยโอนเงินงวด 1 และ 2 แก่เกษตรกรที่แจ้งเลขบัญชีธนาคารเข้ามาใหม่และผ่านการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ขณะนี้มีรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎรก่อนโอนเงินงวดเดือนมิถุนายน 20,233 รายและงวดเดือนกรกฎาคม 6,734 ราย ส่วนที่ตรวจสอบสถานะแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชี 41,217 ราย ส่วนที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี 141,431 รายซึ่งธ.ก.ส. ขอให้แจ้งผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจแปลงของเกษตรกรที่ได้รับกรม่อนปรนการเพาะปลูกเพื่อรอฝน โดยขณะนี้ดำเนินการครบแล้ว มีประมาณ 120,000 ราย กำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐ จากนั้นจะส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เร็วที่สุด 3 งวดในคราวเดียวรวม 15,000 บาท.-สำนักข่าวไทย



ถอดม-สนธิรัตน์-สุวิทย์ เตรียมแถลงลาออกจากรัฐมนตรี ฟุ้งนี้



นายกฯ เยี่ยมชาวระยอง หลังทหารอียิปต์ทำป่วน



ถอดบทเรียนความสำเร็จการกระจายผลไม้ปี 63 ภาคตะวันออก ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สู่การปฏิบัติใช้ในภาคอื่นๆ



นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมการบูรณาการแผนการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2563 และถอดบทเรียนความสำเร็จของการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี 2563 ณ โรงแรม ไฮเทล พิวส์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารจัดการการกระจายผลไม้พื้นที่ภาคตะวันออกในปี 2563 นี้ มาจาก 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1 มี



การเตรียมตัวในการประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดี 2 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ทุกประการ 3 มีการใช้ตลาดออนไลน์ ขายได้มากถึง 20 % และ 4 มีการวางแผนอย่างชัดเจนในการกระจายผลผลิต

“ในฤดูกาลผลิตปี 2563 สามารถนำผลผลิตออกจากสวนดี มีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต มีระบบขนส่ง และมีการชดเชยกรณีสินค้าเสียหาย

จากการขนส่ง ส่วนผลผลิตที่ตกเกรดส่งเข้าโรงงานแปรรูปซึ่งมีการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง” นายทวี มาสขาว กล่าว

ทางด้านนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่า ผลไม้ทั้ง 3 จังหวัด ในภาคตะวันออกได้ดำเนินการโดยยึดหลักการปรับสมดุลของ Demand & Supply ของผลไม้ มีการประมาณการผลผลิต (Supply) ล่วงหน้า และจัดทำข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand) ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดปกติ

“การกระจาย มี 3 ช่องทาง คือ 1)การบริโภคภายในประเทศ 2)การส่งออก 3) การแปรรูป ของผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง จากแหล่งผลิตสำคัญ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง มีการปรับสมดุล Demand & Supply และแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ” นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ กล่าว

ทั้งนี้ในการประชุมการบูรณาการแผนการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2563 และถอดบทเรียนความสำเร็จของการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี 2563 ครั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำไปเป็นแม่แบบในการขยายผลสู่การปฏิบัติใช้กับผลผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคอื่นๆ ต่อไป

สายลม...

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 16 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14324

Col.Inch: 17.59

Ad Value: 15,831

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 47,493

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ตรวจราชการ



ตรวจราชการ : นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายพีระ ทองโพธิ์) พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตรวจติดตามผลดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรสร้างมูลค่า ณ สมเกียรติผักอ้อย (ฟาร์มไม้ตั้งใจ) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการการเกษตรสร้างมูลค่าด้วย

เล็งปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิด

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการกำหนดพืชสมุนไพร 13 ชนิด เป็นวัตถุดิบตราชนิดที่ 1 ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร รายงานความคืบหน้าการปลดล็อกบัญชีพืชสมุนไพรจากการเป็นวัตถุดิบตราชนิดที่ 2 ให้เป็นชนิดที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนสามารถนำพืชสมุนไพร 13 ชนิด ได้แก่ สะเดา ชา/กากเมล็ดชา ข่า จิง ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม สาบเสือ ดาวเรือง พริก ขันฉ่าย ชุมเห็ดเทศ ดอกคิง และหนอนตายหยาก มาสกัดเป็นสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลง วัชพืช และโรคพืช ตลอดจนศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง และได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรทำการจัดทำข้อมูลเพื่อยกร่างเสนอคณะกรรมการวัตถุดิบตราชนิดที่ 1 แล้วเสร็จโดยเร็ว

ด้าน น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า วัตถุดิบตราชนิดที่ 1 จะมีความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษน้อยกว่าชนิดที่ 2 และมีขั้นตอนการควบคุมแตกต่างกัน และในกรณีของวัตถุดิบตราชนิดที่ 2 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ครอบครองที่จะมีไว้ใช้ จะต้องทำการขึ้นทะเบียน และแจ้งการค้าเงินงานกับกรมวิชาการเกษตร ส่วนวัตถุดิบตราชนิดที่ 1 ไม่ต้องขึ้นทะเบียน แค่มาแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารหรือพืชนั้น ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นพิษของสารนั้น ต้องนำสารนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้เพื่อให้ทราบว่า จะใช้อัตราที่เท่าไรถึงจะมีประสิทธิภาพตามที่กล่าวอ้างจริง นอกจากนี้จะต้องทำการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรได้นำสารธรรมชาติ หรือพืชที่อยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าควรปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิด จากวัตถุดิบตราชนิดที่ 2 กลับมาเป็นวัตถุดิบตราชนิดที่ 1

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 ให้ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนพืชซึ่งไม่ผ่านกรรมวิธีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเฉพาะที่นำไปใช้ป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุม แมลง วัชพืช โรคพืช ศัตรูพืช หรือควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ สะเดา ชา/กากเมล็ดชา ข่า จิง ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม สาบเสือ ดาวเรือง พริก ขันฉ่าย ชุมเห็ดเทศ ดอกคิง และหนอนตายหยาก เป็นวัตถุดิบตราชนิดที่ 1 หลังมีประกาศฉบับนี้ได้ถูกภาคประชาชนร้องเรียนให้กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณายกเลิกให้ถอดพืชสมุนไพรข้างต้นออกจากการเป็นวัตถุดิบตราชนิดที่ 1 และประกาศฉบับนี้ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538 ที่ประกาศให้ สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม เป็นวัตถุดิบตราชนิดที่ 2 ให้ประกาศเป็น วัตถุดิบตราชนิดที่ 1 แทน ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ให้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นวัตถุดิบตราชนิดที่ 2 อีกครั้ง



ปิดจ๊อบ'ฟาร์มตัวอย่าง'เฟส1 ช่วย1.1พันคน มีงานทำ-มีรายได้

กระทรวงแรงงานปิดโครงการ "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19" จากทั่วประเทศ 30 ฟาร์ม 17 จังหวัด สามารถช่วยเหลือคนตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จำนวน 1,101 คน ให้มีความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไปต่อยอดการประกอบอาชีพอิสระให้เป็นแหล่งจ้างงานในท้องถิ่น มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางเยีรรัตน์ นະวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านแม่ต๋ำ) หมู่ 1 ต.เสริมชัย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19"

นางเยีรรัตน์เปิดเผยว่า ภาพรวมของ



โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ทั่วประเทศ ในพื้นที่ 17 จังหวัด รวม 30 ฟาร์ม ทำงานในฟาร์มวันละ 8 ชั่วโมง ระยะการจ้าง 60 วัน หยุดงานวันอาทิตย์ มีค่าจ้างให้วันละ 300 บาทต่อคน โดยเริ่มทำงานมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม จนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดการจ้างตามที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนเข้าร่วม 1,101 คน ระหว่างดำเนินโครงการได้มีผู้ขอลาออกจำนวน 49 คน คงเหลือ 1,052 คน โดยผู้ที่ขอลาออกเนื่องจากนายจ้างรับกลับเข้าทำงานที่เดิม ได้งานใหม่ และไปประกอบอาชีพด้าน

การเกษตร

นางเยีรรัตน์กล่าวว่า โดยภายหลังจากนี้จะเปิดโครงการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างระยะที่ 2 ซึ่งจะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในส่วนของจ.ลำปาง ภายหลังจากจบโครงการจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคงเหลือ 37 คน เพื่อร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป

"กระทรวงแรงงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/-

วันที่: พุธที่ 16 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15467

หน้า: 19(ล่าง)

Col.Inch: 62.43

Ad Value: 68,673

PRValue (x3): 206,019

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปิดจ๊อบ'ฟาร์มตัวอย่าง'เฟส1 ช่วย1.1พันคน มีงานทำ-มีรายได้



เขียรรัตน์ นวะมะวัฒน์



พระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้งานทำ มีอาชีพ ลดรายจ่าย มีรายได้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป" นางเขียรรัตน์กล่าว

สำหรับโครงการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่าง ระยะที่ 2 และ 3 คาดว่าจะเริ่มในเร็วๆ นี้ โปรดติดตามต่อไป...



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดอกไม้ชองงามมอบแก่ชุดพยัคฆ์ไพร,กรมป่าไม้! คารวะปฏิบัติ การ “คืนความเป็นธรรม” ให้กับธรรมชาติให้กับชาวไทย กวาดล้าง รื้อถอนรีสอร์ท,ที่พักบนผาหัวสิงห์,ภูทับเบิกและม่อนแจ่ม ทั้งผิด กฎหมาย,ผิดวัตถุประสงค์,ทัศนียภาพสุดสวย เรียกร้องดำเนินคดีถึงที่ สุด-คุกเป็นคุก ไม่งั้นยอมเช็ดชะที่ไหน☺ อันนี้ขอเลยมว. ทรัพยากรฯ วรารุช ศิลปอาษา ฝากความทรงจำดีๆไว้โดยรับภารกิจ

จาก “ตามล้างตามเช็ด” มาเล่นงานตั้งแต่แรกก่อสร้าง เพื่อธรรมชาติไม่ยับเยินจนต้องรื้อต้องซ่อม นานกว่าจะงดงามเท่าเก่า!☺... น่วมไป! ไม่ซ้ำเติมใครเมื่อเหตุเกิดก็ต้องว่ากันกรณี ทหารอียิปต์ ติดเชื้อ โควิด-19 ทำป่วนทั้งระยอง และคณะ เด็กหญิงชูดาน ใช้เอกสิทธิ์ทูตพำนักในคอนโดฯกทม.จนไกลาหล☺ ผอ.ศบค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกปาก “ขอโทษ” และตั้งหลักใหม่ข้ออ้างเป็น “พันระ” โดยให้เกียรติกันเมื่อเราไม่ได้รับความเคารพก็ต้องหยุด สิทธิพิเศษวีไอพีไม่เอาแล้ว แรกสุดทั้ง 8 เทียว บินจากอียิปต์ยกเลิกหมด!☺ ความฝันพื้นไทยเที่ยวไทยสะดวก! อัดเงินเป็นหมื่นล้านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เจอตอ พบโควิดเรี่ยราดจะมีใครอยากไปไหน ระวังระทม งานประชุมสัมมนา,ที่พักหลาย แห่งจองไว้ถูกยกเลิกต่อเนื่อง☺ ก็หลายแห่งการ์ดหลวมจน องค์การอนามัยโลก เปิดหวนเตือน ระบาดใหม่จะหนีไม่พ้นและสยดสยองกว่าเดิมชนิดคาดไม่ถึง วันนี้ “นรก” มาจ่อหน้าประตูของหลาย บ้าน☺ ฮองกง ยกระดับควบคุมบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะบนขนส่งมวลชน ฝ่าฝืนปรับ 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง(20,000 บาท) สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เปิดใหม่ไม่ถึงเดือนถูกปิดอีก ร้านอาหารห้าม นั่งกิน,อังกฤษ เริ่มจันทร์หน้าบังคับสวมหน้ากากเข้าร้านค้า,แอฟริกาใต้ เคอร์ฟิวใหม่+งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ☺ กลับมาที่เรา! เบาท่อคำแถลงผล สอบสวนโรค ของศบค.ทั้ง 2 จุดค่อนข้าง ละเอียด งานด่วนสุดจากนี้รัฐบาลรีบเรียกคืน “ความเชื่อมั่น” เคยชนซีลลิ่งก่อนร่วงมาติดฟลอร์ ยอมรับ ความผิดพลาดและงดอภิสิทธิ์ทุกรูปแบบ ขออย่า “อย่าไ้บ่เป็นความผิดส่วนบุคคล” ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วระบบเอาไม่อยู่ไม่ทั่ว... แม้นิดเดียวเสี่ยงไม่ได้- เราทำดีมาตลอด!☺ อีกบทเรียน? ขณะ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ยึกยักไม่เปิดเผยชื่อโรงแรม-ห้างที่ระยอง,คอนโดฯ กทม.... ทั้ง 2 แห่งออกแถลงการณ์ชี้แจงด้วยตัวเอง สำคัญ!ทุกข้อเท็จจริงต้องกระจ่างแต่ต้น ป้องกันสังคมสับสน เสพข้อมูลเท็จจนปั่นป่วน!?☺... ทอยยปรากฎหน้าตา สารพัดโครงการตามแผนฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมด้วยเงินกู้ 4
แสนล้านบาท... “ตีคู่” เห็นด้วย
กรม.รับบทคุณละเอียด ชูตแรก

เกือบสองร้อยงานวงเงินกว่าเก้าหมื่นล้านผ่าน 5 แผน สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงเกษตรฯ 2
มหาดไทย1ท่องเที่ยว1ทรัพยากรอีก1👉 อันนี้ไม่ต้องห่วง แจกจ่ายถ้วนหน้าทุกกระทรวงทุกพรรคร่วมรัฐบาล ประเด็น
คือ คุ่มค่า,โปรงใส,ไม่รั่วไหล,ไร้เงินทอน... จำให้แม่น เงินโกงทุกบาทตราไว้ด้วยคำสาปแช่ง!👉... กงวันศุกร์พุงนี้!
คณะกก.เฉพาะกิจผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการฯ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา จะเสนอศบค.ชุดใหญ่ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่...
ข้ออ้างครั้งที่แล้วรองรับผ่อนปรนเฟส5 ถ้าต่ออีกไม่รู้อ้างอะไร แน่ๆคือหากไวรัสกลับมาอีก ไม่ใช่ ประชาชนหละหลวม
แต่เพราะรู้ไหวในศบค.เอง อันนี้ร้อยพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่ช่วย👉 “ตีคู่” เห็นด้วยใช้งานในช่วงแรกๆพอมาถึงม.ย.ต่อ
ก.ค.ก็เกินเลย รัฐบาลกลัว “การชุมนุมนักศึกษา” จะตกเบิกย้อนหลังก่อนโควิดบุก... เร็ยนอย่างนี้ ยิ่งปิดฝากาน้ำเดือดนานๆ
แรงดันข้างในมันยังมีพลัง ถึงจุดหนึ่งรับไหวไหม?👉... มองโลกสวยไว้! รถไฟความเร็วสูงทุนไทย-เทคโนโลยีจีนช่วงที่ 2
โคราช-หนองคาย อยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นประชาชนเริ่มจากโคราชไล่ไปขอนแก่น,อุดร,หนองคาย... ปีหน้าสรุปเดิน
หน้าก่อสร้างดีเยี่ยมแล้วเสร็จปี 71👉 ช่วงกรุงเทพฯ-โคราช ระยะแรก 3.5 กม.สถานีกลางดง-ปางอโศกผ่านมากเกือบ
3 ปี สาธุ โกลั้ปิดจ๊อบแล้วละ... ภายใต้มว.คมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ คงได้เห็นอะไรๆที่ดีขึ้นฟังได้!👉... สังคมวัน
พฤษภาคม... 10.00 น. ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ จัดงานแนะนำแนวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)ของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วุฒิป.ตรีทุกสาขาศึกษาต่อเป็น แพทย์วิชาชีพ ได้ รับชมทางแฟนเพจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
.....👉 13.30 น. ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกก.วิจัยแห่งชาติ จัดแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2563” งานวิจัยเพื่อประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์👉 วันนี้ถึง 22
ก.ค. เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดพื้นที่ป็นสุข ชวนรวมพลังช่วยไทย งาน “เดอะมอลล์ ตลาดรวมใจ” รวบรวมสินค้า
มากมาย,อาหารหลากหลาย กว่า 170 ร้านค้า ที่ชั้น G เดอะมอลล์ งามคำแหง👉 อิทธิพลโควิดรุนแรงจริง เปลี่ยน
พฤติกรรมหลายคนแทนหายใจทางจมูก,ปาก ก็มาหายใจทางกาง เห็นสวมหน้ากากกันซื้อปิดตรงนั้น👉



การเงิน-หุ้น > ข่าวการเงิน-หุ้น

ธ.ก.ส. เดินหน้าเศรษฐกิจสีเขียว

วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 16:00 น.



ธ.ก.ส. ร่วมลงนามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในการประชุมสมัชชาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เพื่อร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้เศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model) โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

เพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงานทำ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อิมแพ็คฟอรัม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี



ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมมือขับเคลื่อนพร้อมด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธ.ก.ส. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) บริษัท บางชื้อโรงสีไฟเจียเม็ง จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตรผล จำกัด บริษัท โรงเส้นหมี่ช่อเฮง จำกัด และบริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด